

Kasalukuyang Bakante



Community Relations Commission

Ang Komisyon ay nagbibigay ng pangangasiwa para sa mga programang gawad ng Pederal na nagpapatupad ng mga serbisyong pampubliko, pabahay, at mga programa sa pagpapaunlad ng komunidad. Ang mga programang ito ay nagbibigay ng malawak na iba't ibang serbisyong panlipunan at pampamahalaan para sa lahat ng mga residente na may pagtuon sa paglilingkod sa mga populasyon na higit na nangangailangan sa komunidad ng San Mateo. Dinidinig din ng Komisyon ang mga apela sa mga kondisyon ng istorbo ng pribadong ari-arian at mga paglabag sa zoning.



Park and Recreation Commission

Ang Komisyon ito ay gumagawa ng mga rekomendasyon sa Konseho ng Lungsod sa pagkuha, pagpapaunlad, pagpapaganda, at pagpapanatili ng mga pampublikong parke, mapagkukunan ng landscape, mga pasilidad sa pampublikong libangan, badyet, at mga programa ng mga aktibidad sa Park & Recreation. Ang Komisyon ito ay binubuo ng limang Komisioner at dalawang hindi bumoboto na miyembro ng advisory ng kabataan.



Senior Advisory Commission

Itinatag noong 1986 upang hikayatin, pagyamanin, at pangasiwaan ang mga programa para sa pagpapahusay ng lahat ng bagay na may kaugnayan sa panlipunan, pang-ekonomiya, at personal na kagalingan ng nakatatanda na populasyon. Inirekomenda ng Komisyon ito sa Konseho ng Lungsod ang pagtatatag at pagpopondo ng mga programa at serbisyo para sa mga nakatatanda.



Personnel Board

Itinatag noong 1943, ang Lupong ito ay nagrerekomenda ng mga tuntunin at nagpapayo sa Tagapamahala ng Lungsod tungkol sa mga usapin ng tauhan. Dinidinig ng Lupon ang mga apela mula sa mga empleyado ng Lungsod na may kaugnayan sa anumang aksyong pandisiplina, pagpapaalis, pagbabawas ng posisyon, o kaso ng diskriminasyon. Tinitiyak ng Lupong ito na nasusunod ang pare-pareho at patas na pamamaraan para sa pagharap sa mga usapin ng tauhan.



Sustainability & Infrastructure Commission

Ang Komisyon ito ay itinatag noong 2018. Ang Konseho ng Lungsod ay nagpasa ng isang ordinansa noong Hunyo 18, 2018 na pinagsasama-sama ang Komisyon sa Paggawa ng Bayan at Komisyon sa Sustainability sa bagong komisyon ito. Ang Komisyon ito ay nagpapayo sa mga patakaran at programa na may kaugnayan sa pagpapanatili ng kapaligiran, transportasyon, at imprastraktura.



Library Board

Ang Lupong ito ay nabuo noong 1899, na ginagawa itong pinakamatanda sa mga Lupon at Komisyon ng Lungsod. Ang mga miyembro ng Lupon ng Aklatan ay hinirang ng Konseho ng Lungsod upang maglingkod sa isang kapasidad ng pagpapayo sa Librarian at Konseho ng Lungsod. Ang Lupong ito ang nangangasiwa sa mga patakaran ng departamento ng Aklatan at tumatanggap ng mga donasyon.



Planning Commission

Ang Komisyon ito ay itinatag noong 1921 at nagpapatakbo bilang isang advisory board sa Konseho. Ang Komisyon ito ay dumirinig ng mga kahilingan para sa:
Pangkalahatang Plano at Mga Pagbabago sa Zoning Code
Mas Malaking Bagong Pag-unlad, kabilang ang Matataas na Gusali
Patakaran sa Paggamit ng Lupa at Pabahay
Environmental Impact Reports (EIRs)
Site Plan at Architectural Reviews (SPARs)
Mga Espesyal na Pahintulot sa Paggamit
Mga subdibisyon
Mga pagkakaiba-iba



Youth Commissioners (Multiple Commissions)

Ang mga Komisioner ng Kabataan ay hindi bumoboto na mga miyembro ng advisory ng isang Komisyon. Upang maging kwalipikado, ang mga Komisioner ng Kabataan ay dapat nasa pagitan ng edad na 13 at 17 taong gulang at dapat manirahan o mag-aral sa Lungsod ng San Mateo.

- Library Board
- Parks and Recreation Commission
- Senior Advisory Commission
- Sustainability & Infrastructure Commission



Measure S Oversight Committee

Ang Komite na ito ay isang independiyenteng komite ng mamamayan na binubuo ng limang residente upang mangasiwa sa pagtanggap at paggasta ng 1/4-sentimong kita sa buwis sa pagbebenta. Ang layunin nito ay suriin ang impormasyon sa halaga ng buwis na nabuo at kung paano ito ginagamit at upang gumawa ng mga rekomendasyon sa San Mateo City Council sa paggamit ng kita sa buwis. Ang Komiteng ito ay nagbibigay ng mahigpit na pananagutan sa pananalapi para sa kung paano ginagastos ang mga pondo.